

Số: 143/KH-TrHD

Đăk Mil, ngày 15 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác Pháp chế năm học 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 1319/QĐ-SGDĐT ngày 02/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Pháp chế năm học 2017 – 2018; Căn cứ nhiệm vụ năm học và đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học 2017 - 2018. Trường THPT Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác Pháp chế năm học 2017 – 2018, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác pháp chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác pháp chế. Nâng cao trách nhiệm công tác tham gia xây dựng pháp luật, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động của nhà trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường và ngoài xã hội trên địa bàn.

2. Yêu cầu

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ pháp chế với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác pháp chế, bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp chế tại nhà trường.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh và các quy định pháp luật gắn với quyền, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, lựa chọn hình thức, nội dung, biện pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó quan tâm ưu tiên đối với các đối tượng là phụ huynh, học sinh.

Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của của cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngành Giáo dục và Đào tạo và triển khai tốt “Ngày pháp luật” (ngày 06/11 hàng năm) tại nhà trường.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Thực hiện nghiêm túc việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khoá và ngoại khoá. Tiếp tục bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy pháp luật cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên môn GDCD, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL và chuẩn hóa đội ngũ này theo quy định của pháp luật. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

4. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Chi thị số 3131/CT-BGDĐT.

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế, đào tạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong nhà trường.

6. Tiếp tục Triển khai Chương trình số 474/CTr- BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020.

7. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc tìm hiểu và thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tuân thủ và thực hiện đúng những nguyên tắc, quy định về pháp chế để thực hiện.

8. Xây dựng tủ sách pháp luật phù hợp với quy định tại Quyết định 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1467/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL trong trường mầm non, phổ thông.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

Lãnh đạo nhà trường kiện toàn tổ chức pháp chế theo quy định; Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế của nhà trường.

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Hoạt động, tổ chức pháp chế

2.1. Thực hiện giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khoá và ngoại khoá:

Thực hiện nghiêm túc các chương trình giáo dục đạo đức, pháp luật đúng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học môn GDCD, theo hướng cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền cơ bản sơ đẳng về pháp luật cho học sinh. Đổi mới phương pháp, lồng ghép tích hợp các nội dung bài học gắn với các tình huống pháp luật thực tế trong cuộc sống hàng ngày của học sinh như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy chế thi và kiểm tra...; giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự tuân theo pháp luật của học sinh.

Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá TTPBGDPL như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hội thi, chuyên đề... giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường và phụ huynh hình thành thói quen pháp luật, hành vi văn minh, ứng xử đúng với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước, thực hiện đúng các quy định về ATGT về kỹ năng sống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường ...

Chú trọng tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, dã ngoại mang tính thực hành chính trị, xã hội. Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2. Công tác xây dựng pháp luật:

Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường. Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.

Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xây dựng các văn bản quản lý theo đúng quy định.

Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.

2.3. Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật đề kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của bộ Nội vụ.

Đưa các văn bản liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV thấy có những điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan ra văn bản đó để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.

2.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 - 2016” được ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trường Ban điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn, dạy thêm, học thêm của nhà trường; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ; an toàn giao thông; trật tự an toàn xã hội...

Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.

Phối hợp tổ chức Đoàn Thanh niên, Công Đoàn nhà trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CBVC và học sinh của nhà

trường. Tổ chức thi tìm hiểu “Ngày pháp luật” ngày 06/11 và thi tìm hiểu pháp luật Việt Nam.

Phối hợp với ngành Tòa án, Tư pháp, Công an và các ngành có liên quan tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành.

Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục môn giáo dục công dân. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

2.5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.

Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác PBGDPL báo cáo về Sở GDĐT kết quả thực hiện công tác PBGDPL của nhà trường.

2.6. Công tác cải cách thủ tục hành chính:

Niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của phụ huynh học sinh giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.

Thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.

2.7. Công tác thi đua khen thưởng

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường khen thưởng và đề nghị Sở GDĐT, Bộ GDĐT khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

Tháng	Nội dung triển khai	Người thực hiện
10/2017	- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế	- Hiệu trưởng

	<p>năm học 2017 - 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường. - Mua bổ sung tủ sách pháp luật. - Giáo dục pháp luật cho học sinh (Luật ATGT; Phòng cháy chữa cháy; ma túy; Phòng chống AIDS...) - Triển khai công tác PCMT, ATGT năm 2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiệu trưởng - Thư viện - GVCN & Đoàn TN - Tổ công tác pháp chế.
11/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện “Ngày pháp luật” tại nhà trường - Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản pháp quy: Luật tiếp công dân; Luật chống thiên tai; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật bình đẳng giới. - Thực hiện việc tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện 3 công khai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ công tác pháp chế.
12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017. - Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành. - Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn TN - Tổ công tác pháp chế.
01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai các hoạt động thi tìm hiểu về pháp luật - Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ công tác pháp chế. - GVCN, Đoàn TN
02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai các hoạt động chủ điểm ngày 03/2 - Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong giáo viên và học sinh. - Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. 	<ul style="list-style-type: none"> - BGH, TPT Đội - Cán bộ thư viện - BGH nhà trường
3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2018 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn Thanh niên. - BGH nhà trường
4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật. - Giáo dục kỹ năng sống (phòng chống đuối nước). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ công tác pháp chế. - Đoàn TN và

		GVCN.
5/2018	- Triển khai quy chế hoàn thành chương trình cấp học. - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản luật: Luật lao động; Luật xử lý hành chính; Quy chế tuyển sinh.	- Lãnh đạo trường. - Tổ công tác pháp chế.
6/2018	- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2017 - 2018.	- Hiệu trưởng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ pháp chế nhà trường xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 – 2018 của Trường THPT Trần Hưng Đạo. Yêu cầu các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, CB, GV, NV và học sinh trong nhà trường nghiêm túc thực hiện, trong quá thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT Đắk Nông (Báo cáo);
- Ban giám hiệu (Chỉ đạo);
- Tổ PC, Đoàn thể, TCM (Thực hiện)
- Lưu VT.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Bảo